

UBND HUYỆN PHÚ GIÁO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 369 /PGDDT

Phú Giáo, ngày 14 tháng 11 năm 2019

V/v nhắc nhở CBGVNV lưu ý khi
sử dụng mạng xã hội và phòng tránh
việc lừa đảo qua điện thoại

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS

Căn cứ vào tình hình lừa đảo qua điện thoại của các đối tượng tội phạm;

Căn cứ vào việc sử dụng mạng xã hội của một số cán bộ, giáo viên nhân viên trong ngành giáo dục của huyện;

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường MN, TH, THCS trong địa bàn triển khai đến toàn thể CBGVNV của trường mình thực hiện nội dung sau:

1. Phòng tránh việc lừa đảo qua điện thoại

Cảnh giác cao độ với các cuộc điện thoại gọi đến không rõ danh tính người gọi, chú ý các đối tượng khi gọi điện tự xưng là cảnh sát điều tra, nhân viên ngân hàng ... gọi đến để nhắc người nghe nợ ngân hàng hoặc vì đang bị xem xét điều tra vì vi phạm pháp luật với các chiêu thức tinh vi... mục đích cuối cùng của các đối tượng này là lấy thông tin cá nhân của người nghe như tài khoản ngân hàng hoặc yêu cầu người nghe chuyển tiền...

Vì vậy đề nghị toàn thể CBGVNV trong ngành nên cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu như trên. Nếu gặp phải trường hợp như vậy thì nên dập máy, không thực hiện theo các hướng dẫn của đối tượng, đặc biệt là không chuyển tiền vào các tài khoản khác theo yêu cầu của người lạ. Đồng thời thông báo tới các cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.

2. Việc sử dụng mạng xã hội

Trong thời gian qua, một số CBGVNV khi có tổ chức liên hoan, đi hát karaoke ... có thực hiện quay trực tiếp hình ảnh và phát trên mạng xã hội.

Có nhiều hình ảnh say xỉn, hình ảnh không đúng chuẩn mực của đội ngũ CBGVNV trong ngành được nhiều người xem trực tiếp trên mạng xã hội.

Vì vậy, đề nghị hiệu trưởng các trường thường xuyên quán triệt việc sử dụng mạng xã hội của đội ngũ CBGVNV đơn vị mình, yêu cầu khi sử dụng tuyệt đối không đưa những hình ảnh phản cảm lên mạng xã hội đặc biệt là livestream trực tiếp.

Phòng GDĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường triển khai nghiêm túc các nội dung của Công văn ./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lãnh đạo PGDDT;
- Lưu: VT.



TRƯỞNG PHÒNG

Dặng Thanh Tuấn